

ตำแหน่ง เลขที่	หน่วยงาน ตำแหน่ง ระดับ	จำนวน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ตำแหน่ง ประเภท	หมาย เหตุ
๘	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	๑	<p>ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูงมากในงานด้านการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ โดยปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงมากในงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ การเงินและการบัญชี พัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบในภาคราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามแผน นโยบายของกรม ๒. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาวิธีการป้องกันการทุจริตรั่วไหลด้านการเงิน การบัญชีพัสดุและทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ โดยประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ๓. เข้าร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในกรมฯ และให้คำแนะนำชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติงาน ๕. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 	วิชาการ	

ตำแหน่ง เลขที่	หน่วยงาน ตำแหน่ง ระดับ	จำนวน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ตำแหน่ง ประเภท	หมาย เหตุ
๖๔	<p>สำนักบริหารกลาง กลุ่มนิติการ นิติกรชำนาญการพิเศษ</p>	๑	<p>ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคดี สืบสวน และสอบสวน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือและเอกสารทางกฎหมาย เกี่ยวกับการสอบบัญชี ออกเผยแพร่แก่ข้าราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลโปรแกรมระบบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง</p>	วิชาการ	

ตำแหน่ง เลขที่	หน่วยงาน ตำแหน่ง ระดับ	จำนวน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ตำแหน่ง ประเภท	หมาย เหตุ
๑๒๖	<p>สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน</p> <p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ</p>	๑	<p>ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยกำกับ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการศึกษานโยบาย รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายบุคคล โดยการเพิ่มขีดความสามารถกระบวนการเรียนรู้สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและหรือ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ วางระบบบัญชี เกษตรกรรายบุคคล การจัดทำคู่มือในการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้นำเกษตรกร/ครูบัญชีอาสาและปราชญ์บัญชี แต่ละชุมชนในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนกรม เพื่อถ่ายทอดความรู้บัญชีครัวเรือนในระดับพื้นที่ และหรือกำกับดูแล ควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่งเสริม การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายแก่เกษตรกร โดยครูบัญชีอาสาและปราชญ์บัญชีในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ โดยการกระตุ้นการเรียนรู้แก่เกษตรกรให้มีการลงบัญชีอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีวางแผนประกอบอาชีพ และใช้สมุดบัญชีเป็นหลักฐานเพื่อเข้าสู่แหล่งทุน และหรือ การกำกับ ดูแล การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการและฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม การติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดและหรือการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน สอดรับกับแผนงาน แผนเงิน การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมาย ตลอดจนเป็นหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำหน้าที่เป็นวิทยากร หรือการร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนในการกำหนดแผนการสร้างองค์ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	วิชาการ	

ตำแหน่ง เลขที่	หน่วยงาน ตำแหน่ง ระดับ	จำนวน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ตำแหน่ง ประเภท	หมาย เหตุ
๑๔๗	<p>สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน</p> <p>นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ</p>	๑	<p>ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน โดยควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการศึกษา นโยบาย แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ ศึกษา ลักษณะการดำเนินธุรกิจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อเสนอโครงการและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน อำนาจในการกำกับดูแล พัฒนาด้านการเงินการบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ กำหนด มาตรฐานการบัญชี วางระบบบัญชี วางระบบการควบคุมภายใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มธุรกิจรายสินค้า จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งวางรูปแบบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน และจัดทำคู่มือ ส่งเสริมการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกให้จัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง จัดทำงบการเงินได้ และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการและการเข้าสู่แหล่งทุน พัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่ายในชุมชนระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ อำนาจในการจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ รวมทั้งการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ดูแลโปรแกรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง</p>	วิชาการ	